



วันแม่แห่งชาติของต่างประเทศ











ขอขอบคุณข้อมูลจาก คลังปัญญาไทย , กระจุกดอกคอม

วันแม่แห่งชาติ เทศกาลสำคัญที่จัดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงบุญคุณของแม่ ที่ให้กำเนิด และเลี้ยงดูด้วยความเหนื่อยยาก โดยในหลาย ๆ ประเทศจะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ประเทศไทยเดิมสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีการกำหนดให้จัดงานวันแม่ ในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 แต่ในปี พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนกำหนดวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับได้กำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แทนวันแม่ เนื่องจากเป็นดอกไม้สีขาว และมีกลิ่นหอม เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก

ส่วนในต่างประเทศนั้น การเฉลิมฉลองวันแม่ ก็ไม่ได้มีลักษณะแตกต่างจากในประเทศไทยเท่าใดนัก เช่น ในประเทศจีนปกติแล้วเมื่อถึงวันแม่ ลูก ๆ ก็จะมอบการ์ดอวยพร พร้อมช้อลิลลี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่ของจีน จากนั้นลูก ๆ มักพาแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือบรรดาลูกหลานอาจจะมารวมตัวกันที่บ้านเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาเมื่อถึงวันแม่ เด็ก ๆ ชาวอเมริกันจะแสดงความรักต่อแม่โดยซื้อของขวัญมอบให้ หรือทำอะไรพิเศษ ๆ ให้แม่ เช่น การลงมือทำอาหารเอง แล้วเสิร์ฟอาหารเข้าถึงที่นอน ทั้งนี้ ชาวอเมริกันมักให้แม่เป็นผู้เลือกว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรในวันดังกล่าวมากกว่า

สำหรับการกำหนดวันแม่ของประเทศไทย นั้น จะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ กำหนดวันที่ชัดเจน หรือมีช่วงเวลาโดยไม่ระบุวันที่ อาทิเช่น

 วันแม่ของประเทศกรีซ	2 กุมภาพันธ์
 วันแม่ของประเทศจอร์เจีย	3 มีนาคม
 วันแม่ของประเทศบัลแกเรีย	8 มีนาคม
 วันแม่ของประเทศอียิปต์	21 มีนาคม
 วันแม่ของประเทศอินเดีย	10 พฤษภาคม
 วันแม่ของประเทศโปแลนด์	26 พฤษภาคม
 วันแม่ของประเทศโบลิเวีย	27 พฤษภาคม
 วันแม่ของประเทศไทย	12 สิงหาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศคอ스타ริกา 15 สิงหาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศรัสเซีย 28 พฤศจิกายน

🌸🌸 วันแม่ของประเทศปานามา 8 ธันวาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศอินโดนีเซีย 22 ธันวาคม

สำหรับประเทศที่ไม่ได้กำหนดวันที่ตายตัว เช่น

🌸🌸 วันแม่ของประเทศนอร์เวย์ อาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์

🌸🌸 วันแม่ของประเทศสหราชอาณาจักร อาทิตย์ที่สี่ในเดือนมีนาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศสเปน อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศสวีเดน อาทิตย์ที่สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศฝรั่งเศส อาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน หรืออาทิตย์ที่
สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศอาร์เจนตินา อาทิตย์ที่สองหรือสามของเดือนตุลาคม

🌸🌸 วันแม่ของประเทศรัสเซีย อาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคม

